

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

PJW – ทุกอย่าง ก็แค่คาดการณ์ทั้งนั้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

จริงๆ ก็ไม่ยากเอื่อยอะไรมากมายหรอกครับ เพราะอย่างที่ เคยกล่าวไว้บ่อยๆ ว่า ในตลาดหุ้น ไม่มีใครรู้อันไหนจะเรื่องปัจจัยทางพื้นฐาน หรือปัจจัยทางเทคนิคก็ตาม เว้นแต่ว่า จะเป็นคนควบคุมเกมควบคุมราคาเองได้ หรือ ท่านที่อยู่ในกลุ่มวงในคนเหล่านั้นจริงๆ ก็อาจจะ พอรู้อะไรๆ ได้ซัดกว่าคนอื่น... แต่ถึงกระนั้นก็ตาม บางทีกลุ่มเดียวกัน ยังคงมีหักหลังกันเอง แบบซิงชาย ซึ่งหนีเพื่อนก่อนหน้าชื่อ กันเลย ดังนั้น คำว่าไม่มีใครรู้อันไหนจริง จึงยังคงใช้ได้สำหรับตลาดหุ้นเมืองไทยนะ อย่างปัจจัยพื้นฐาน ต่อให้เราได้ข้อมูลต่างๆ มาจากแนวโน้มที่บริษัทนั้นๆ ทำได้ นั่นมันก็เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้น มาแล้วในอดีต แล้วเราก็มาคาดการณ์เอาเองด้วยหลักวิชาการของการวิเคราะห์ต่างๆ นานา ทุกคนก็ได้ตัวเลข คาดการณ์เพิ่มเข้าไป และจะไม่เท่ากัน เป้าหมายที่คาดการณ์ของแต่ละคน จึงไม่เท่ากัน... และในเรื่องของ ปัจจัยทางเทคนิคก็เช่นกัน ต่อให้เห็นกราฟที่ผ่านมาเหมือนกัน ต่อให้วิชาที่เรียนมาจากตำราเล่มเดียวกัน การจะบ่งชี้เป้าหมายให้เท่ากันนั้น ก็ยังไม่อาจจะทำได้เลยเสียด้วยซ้ำ... แล้วทั้งหมดที่กล่าวมา มันจะเป็นไป ตามที่คาดการณ์หรือวิเคราะห์นั้นหรือไม่ ก็ไม่มีใครกล้ายืนยันหรือฟันธงได้ จึงเป็นอันต้องบอกไว้ล่วงหน้าว่า ไม่มีใครรู้อันไหน... แค่ว่าบอกว่า ถ้าทุกอย่าง อยู่ในเงื่อนไข หรือแฟคเตอร์ที่ใส่เข้าไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ความน่าจะเป็น ก็น่าจะออกไปตามนั้น ... เหมือนอย่างที่เราเห็น LIVE ไว้ในเพจ TH UTRADE ในวันวานว่า ถ้าเงื่อนไขของการแกว่งตัวของตลาด หรือ SET Index ยังไม่ต่ำกว่า Up Trend Line การมอง 2000 ก็หวังได้

ดูตามเกม...

ออกอาการสวิง หรือเขย่า อยู่เหมือนกันนะ แต่ถ้าอ่านไม่ผิด เหมือนเขย่าเก็บ หรือเป็นการสะสมหุ้นหรือสะสมพลังเสียมากกว่า... ดังนั้น เกมขึ้นยาวๆ หรือ ขึ้นแรงๆ อาจมีตามมาได้

- แนวรับ : ... 4.90-4.80 และ เน้นต้องไม่หลุด 4.70 ไว้
- เป้าหมาย : ... 6.00-6.10 (ทำหูทวนลม) และสูงกว่าได้

Price Chart...(PJW)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PJW... ด้วยรูปแบบสัญญาณของเส้น MA. ที่เป็นสัญญาณที่เหนือเมฆใช้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ ถือเป็นสัญญาณ ของการคาดหวัง ในการขึ้นยาวๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ระยะสั้น ต้องไม่ต่ำกว่าระดับนัยสำคัญ ของการไม่เสียทรงด้วย นั่นคือ การไม่หลุด 4.70 ด้วย ก็จะยังอยู่ในเงื่อนไขที่คาดหวัง และเป้าหมายตาม MA. จะสามารถคาดหวังได้ถึง 9.20-10.0... แต่อย่างไรนั้น จะมีไประยะสั้นที่ระดับ 6.10-6.20 ซึ่งถ้าไปดูในภาพ ของโครงสร้างใหญ่ ก็เป็นแนวต้านของ ขอบปากถั่ว ดังนั้น เราคาดหวังว่า จะขึ้นไประดับดังกล่าวได้อีกครั้ง เพื่อเป็นภาพ ถ้วยกาแฟ ที่สมบูรณ์... และอาจจะผ่านไ้แบบแรงๆ ก็ได้ (เหมือน ZIGA ที่มีรูปแบบเดียวกัน)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรตีพิมพ์หรือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน